

สรุปข่าวประจำวันวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สื่อสิ่งพิมพ์

- "พีชรวาท" ส่งทำฐานข้อมูลต้นไม้ทรงปลูก (ไทยรัฐ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๖ หน้า ๗)
- 'ป่าชุมชน' ต้นแบบคนอยู่คู่กับป่า (ไทยโพสต์ ๑๙ พ.ย.๒๕๖๖ หน้า ๑๓)
- คอลัมน์ ทุกข์..ร้อนฟ้องใครดี: ร้องขอช่วยตรวจ-หวั่นสารพิษปนเปื้อน ตัวแทนขอความกระจ่าง (เดลินิวส์ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๖ กรอบป้าย หน้า ๑๓)
- ภาพข่าว: สร้างฝาย (สยามรัฐ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๖ หน้า ๑๒)
- จับสมุนนายทุนลอบตัดไม้กว่า ๑ พันต้น (ไทยรัฐ ๒๑ พ.ย.๒๕๖๖ กรอบป้าย หน้า ๑๐)

สื่อออนไลน์

- อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (สยามรัฐ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๖) <https://siamrath.co.th/n/493742>
- อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ (บ้านเมือง ๑๘ พ.ย.๒๕๖๖) <https://www.banmuang.co.th/news/region/355556>
- กรมป่าไม้ประกอบพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน (เชียงใหม่นิวส์ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๖) <https://www.chiangmainews.co.th/social/3141677/>
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อทอดถวายยังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร (อปท.นิวส์ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๖) <https://www.opt-news.com/news/38805>
- ซีพีเอฟ-อ.พัฒนานิคม- กรมป่าไม้สานต่อ พันธุ์"ป่าต้นน้ำ" เขาพระยาเดินธง (ฐานเศรษฐกิจ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๖) <https://www.thansettakij.com/news/general-news/581307>
- อำเภอดำเนินสะดวก ซีพีเอฟ กรมป่าไม้ และชุมชน สานต่อความมุ่งมั่นพันธุ์"ป่าต้นน้ำ" (สยามรัฐ ๑๘ พ.ย.๒๕๖๖) <https://siamrath.co.th/n/493640>
- อำเภอดำเนินสะดวก ร่วมกันสร้างความสมดุลของธรรมชาติด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ (สยามรัฐ ๑๗ พ.ย.๒๕๖๖) <https://siamrath.co.th/n/493517>
- อำเภอดำเนินสะดวก ซีพีเอฟ กรมป่าไม้ และชุมชน สานต่อความมุ่งมั่นพันธุ์"ป่าต้นน้ำ" เขาพระยาเดินธง (บ้านเมือง ๑๙ พ.ย.๒๕๖๖) <https://www.banmuang.co.th/news/activity/355567>
- ดีเอสไอบุกจับขบวนการมอดไม้ ลอบตัดไม้ขนาดใหญ่กลางเกาะภูเก็ต (ช่อง ๗HD ๑๙ พ.ย.๒๕๖๖) <https://news.ch7.com/detail/686326>
- ชาวบ้านแห่งจอสวนปาล์มน้ำมันหมดสัมปทาน กรมป่าไม้แจงยังไม่มียุทธศาสตร์ (๓ Plusnews ๑๙ พ.ย.๒๕๖๖) <https://ch3plus.com/news/social/morning/375182>
- ดีเอสไอ-ทร.-ป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสร้างถาวร บุกรุกป่าสงวนบางขุน พบไม้แปรรูปซุกซ่อนอยู่ข้างทาง คาดทำเป็นขบวนการ มีนายทุนอยู่เบื้องหลัง (สำนักข่าวอิศรา ๑๗ พ.ย.๒๕๖๖) <https://www.isranews.org/article/isranews/123880-isra-news-21.html>

"พัชรวาท" สร้างฐานข้อมูลต้นไม้ทรงปลูก

● รวบรวมพระราชดำรัสสิ่งแวดล้อม ● นำ "ผลิตภัณฑ์ป่าชุมชน" ขยายตลาด

นายสุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่อัตนโสภา นายนิกร ศิริโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ผอ.สทป. ที่ 1-13 และสาขา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยนายสุรัชย์กล่าวว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. ได้สั่งการให้กรมป่าไม้ เตรียมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกป่าและลักลอบตัดไม้ให้มีการเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ พล.ต.อ.พัชรวาทยังได้มอบให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ทรงปลูกและรวบรวมพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การเตรียมรับเหตุการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ตามนโยบายของรัฐบาลและการจัดเตรียมของขบวนที่จะมอบให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่จะมาถึง

นายสุรัชย์กล่าวอีกว่า ขณะที่การติดตามความคืบหน้างานในกรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ มีประเด็นสรุปการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับระเบียบที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหรือการดำเนินชีวิตของประชาชน ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน มีประเด็นการประเมินผลการจัดการป่าชุมชน ประเด็นเรื่อง BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ผลการดำเนินงานเรื่องคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าชุมชน การหารือแนวทางการนำผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายป่าชุมชนเข้าไปจำหน่ายในแพลตฟอร์มลาซาด้า (LAZADA) เพื่อเปิดตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ขณะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้มีประเด็นรายงานความก้าวหน้าความร่วมมือด้านโครงการอุตสาหกรรมไม้ไทย-สวีเดน และการจัดงาน Forum ไม้มีค่าปี 2566.

'ป่าชุมชน' ต้นแบบคนอยู่คู่กับป่า



สภาพป่าฟื้นฟู ป่าชุมชนบ้านห้วยหาด



ป่าชุมชนบ้านต้นตาล



ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า

จากข้อมูลกรมป่าไม้ระบุว่า ในปี 2565 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเพียง 31.57% หรือคิดเป็น 102,135,974.96 ไร่ ซึ่งลดลงจากปี 2564 ประมาณ 0.02% สาเหตุหลักๆ มาจากการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อทำมาหากินและทำการเกษตรกรรม ซึ่งตามความจริง ป่ากับคนไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ แต่ทำอย่างไรที่จะให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยป่าไม่ถูกทำลาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ที่มีจุดมุ่งหมายให้ชุมชนได้ประโยชน์จากป่าชุมชน เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาและจัดการป่าชุมชน ร่วมกับรัฐ เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่า รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน

ทางบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ จึงได้จัดการประกวดป่าชุมชนต้นแบบ ภายใต้โครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาป่าชุมชนให้เกิดระบบการจัดการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และประเทศ ซึ่งจะเป็นแกนหลักในการขยายเครือข่ายป่าชุมชนยั่งยืนเพื่อรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สนับสนุนให้เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ.2593 ของประเทศบรรลุผลสำเร็จ

โดยรางวัลป่าชุมชนต้นแบบปี 2566 มีทั้งสิ้นจำนวน 16 แห่ง โดย "ป่าชุมชนบ้านต้นตาล" อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ได้รับยกย่องให้เป็นสุดยอดต้นแบบป่าชุมชน ที่มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่วนป่าชุมชนอีก 15 แห่ง ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยหาด อ.บึงจ.น่าน, ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี, ป่าชุมชนบ้านหนองเจริญ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี, ป่าชุมชนบ้านร่องบอน อ.พาน จ.เชียงราย, ป่าชุมชนตำบลธาตุดอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ, ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี, ป่าชุมชนบ้านวังไทร (ถ้าพระทอง) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช, ป่าชุมชนบ้านป่าจัว อ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่, ป่าชุมชนบ้านทับทิมสยาม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ, ป่าชุมชนบ้านสระเกษ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี, ป่าชุมชนบ้านจันทน์ อ.รัตนบุรี จ.สงขลา, ป่าชุมชนบ้านแม่ฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, ป่าชุมชนบ้านเปาปมดงยาง อ.วังชัน จ.แพร่, ป่าชุมชนบ้านท่าเสา อ.เมือง จ.ตราด และป่าชุมชนบ้านชา้ห้วย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี



บรรยากาศในพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนต้นแบบ

พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว ว่า แนวคิดในการบริหารจัดการป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชนที่ให้เกิดความยั่งยืน ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 โดยขณะนี้ประเทศไทยมีป่าชุมชนกว่า 12,000 แห่ง ชุมชนมีส่วนร่วมกว่า 14,000 แห่ง มีพื้นที่ป่ากว่า 68.5 ล้านไร่ และได้เร่งให้กรมป่าไม้ดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศตามเป้าหมาย 15,000 ป่าชุมชน ภายในปี พ.ศ.2570 จากความร่วมมือของประชาชนและภาคเอกชน ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษา ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนที่อยู่ใกล้บ้าน สร้างรายได้ สามารถกักเก็บคาร์บอน และเกิดการซื้อขายตลาดคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน

ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราช กรุ๊ปมีแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณภาพทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายที่จะไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ.2593 ด้วยการขับเคลื่อนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมี 3 แนวทางหลัก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทน และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากป่าไม้ ดังนั้น โครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน จึงเป็นความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ บนเป้าหมายยั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์ ที่ร่วมกับ



มะซี มะเกษง

กรมป่าไม้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ที่เน้นการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้ เนื่องจากป่ามีความสำคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชน

“นับตั้งแต่ระยะเวลาการดำเนินโครงการมากกว่า 10 ปี มีป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลคนรักป่า ป่ารักชุมชน จำนวน 1,773 แห่ง รวมเงินรางวัลจำนวน 45.9 ล้านบาท พื้นที่ป่ารวม 1,599,151 ไร่ ซึ่งสามารถกักเก็บและดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 10 ล้านตันคาร์บอน และในปีนี้มีป่าชุมชน 16 แห่งที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ยังเป็นการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 15 และเป้าหมายที่ 13 เพราะชุมชนมีความตระหนักรู้และสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย” ชูศรีกล่าว

มะซี มะเกษง ประธานป่าชุมชนบ้านต้นตาล อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส กล่าวถึงป่าชุมชนบ้านต้นตาลว่า มีเนื้อที่ดูแล 500 ไร่ สภาพป่าเป็นประเภทป่าดิบชื้น แบบภูเขาและ

ดินทราย และเป็นพื้นที่ป่าสงวนทั้งหมด โดยมีชุมชนกว่า 150 ครัวเรือน จำนวน 50 คนในการช่วยการดูแลป่า ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ในการดูแลหลักๆ คือ 1.ฝ่ายดูแล รักษา ลาดตระเวน ส่งเสริมการปลูกป่าและสร้างฝาย 2.ฝ่ายส่งเสริมด้านอาชีพ ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน จากสภาพเดิมที่ประสบปัญหาดินแล้งไม่อุ้มน้ำ ทำให้เกิดขาดแคลนน้ำ จึงได้เกิดแนวคิดในการฟื้นฟูป่าจากการซ่อมแซมฝาย ใช้เวลากว่า 5 ปี ดำเนินการจนป่าสมบูรณ์และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ช่วยป้องกันน้ำท่วม มีน้ำมาใช้ในการเกษตร ทำสวนยางและพืชอื่นๆ รวมถึงน้ำที่ซึมลงใต้ดินก็ช่วยในการบำรุงต้นไม้ โดยเฉพาะป่าสาครที่อยู่บริเวณโดยรอบเขา นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเยาวชนช่วยทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์และทูตวัฒนธรรม ที่เผยแพร่อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านต้นตาลสู่การรับรู้ของชุมชนและสังคมภายนอกให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

นายนุ ทิมวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหาด ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน เล่าว่า ป่าชุมชนบ้านห้วยหาดมีพื้นที่ทั้งหมด 756 ไร่ เป็นป่าเต็งรัง มีแหล่งต้นน้ำธรรมชาติ แต่เมื่อปี พ.ศ.2528-2530 มีการสัมปทานป่าชุมชนบ้านห้วยหาด และชุมชนก็ยังคงต้องทำมาหากินในการปลูกไร่ข้าว ไร่ข้าวโพด ทำให้ป่าเกิดความเสื่อมโทรม ต่อมาในปี พ.ศ.2552 เกิดวิกฤตการขาดแคลนน้ำ แหล่งอาหาร และพบสารเคมีปนเปื้อนทางชุมชนจึงเริ่มหาแนวทางในการแก้ไขโดยการจัดทำป่าชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการปลูกป่า การจัดทำแนวป้องกันไฟป่า การลาดตระเวนสำรวจป่า จนป่าฟื้นฟูจากป่าหัวโล้น ก็มีต้นไม้ปกคลุมเพิ่มขึ้น ชาวบ้านได้หาพืชในป่า และสัตว์ป่าหรือสัตว์ในแหล่งน้ำเริ่มกลับเข้ามาอยู่อาศัย อีกทั้งชุมชนก็มีการปรับวิถีการทำไร่ มาเป็นนาขั้นบันได นาข้างห้วย และปลูกพืชผักสวนครัว หรือพืชระยะสั้นแทน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้จากป่า เช่น การนำเปลือกไม้ อาทิ เพกา ลูกกระบก ฯลฯ มาทำสีย้อมผ้า การผลิตไม้กวาดดอกหญ้า เป็นต้น.

คอลัมน์ ทุกข์..ร้อนฟ้องใครดี: ร้องขอช่วยตรวจ-หวั่นสารพิษปนเปื้อน ตัวแทนขอความกระจ่างป่า'หนองสำเหร่'

Source - เดลินิวส์

Sunday, November 19, 2023 at 06:38

"ทุกข์ร้อน" เป็นเสียงเดือดร้อนของ ชาวระยอง เรียกร้องป่าไม้ตรวจสอบป่า ชุมชนบ้านหนองสำเหร่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พื้นที่ประมาณ 15 ไร่ หลังพบมีรถแบ็กโฮขุดดิน และอนุญาตให้หลายบริษัทเข้าไปจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งข้อสงสัยอาจมีการนำสิ่งปฏิกูลที่มีสารพิษปนเปื้อนขึ้นไปถมบนภูเขาต้นน้ำ ส่งกลิ่นเหม็น เกรงจะแพร่กระจายลงน้ำ

โดย นางสาวนีย์ วอขวา ประธานเครือข่ายเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกิน เป็นตัวแทนชาวบ้านเดินทางไปยังหนังสือต่อ นายธนากร กิรติภควัต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผอ. ส่วนป่าไม้ เพื่อขอทราบผลการตรวจสอบป่าชุมชนบ้านเนินสำเหร่ เพื่อความชัดเจนเรื่องจำนวนพื้นที่ที่อนุมัติ หลังพบมีการนำรถแบ็กโฮไปขุดปรับพื้นที่บนภูเขา และตั้งข้อสังเกตอาจมีการนำสิ่งปฏิกูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนสารพิษไปถมไว้

นอกจากนี้ ยังยื่นเรื่องให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบป่าชุมชนบ้านเนินสำเหร่ว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายป่าไม้หรือไม่ รวมถึงข้อสงสัยสิ่งปฏิกูลที่ฝังกลบในพื้นที่ป่าชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัด

ประธานเครือข่ายฯ เผยว่า มีประชาชนจำนวนมากขอให้เป็นแกนนำร้องขอความเป็นธรรม เพราะเกรงจะได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนที่ไหลมาจากน้ำฝน จนแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่

ด้านนายธนากร ระบุ ตรวจสอบแล้วเดิมได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้เพียง 15 ไร่ ส่วนเรื่องที่ป่าชุมชนอ้างว่าได้รับอนุมัติพื้นที่เพิ่มเป็นกว่า 25 ไร่ นั้นยังไม่ได้รับการอนุมัติ การดำเนินการยังต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัด อีกทั้งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ใช้ประโยชน์ แต่ห้ามนำเครื่องจักรใหญ่โดยเฉพาะรถแบ็กโฮเข้าไปปรับพื้นที่เดิมหรือขุด ถม ในพื้นที่เด็ดขาด

เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ตรวจสอบแล้วก็ต้องเร่งทำความเข้าใจกับพื้นที่ ต่อไป.

ทุกข์..ร้อน ฟ้องใครดี ส่งข้อมูลมา crimedn@dailynews.co.th เราช่วยฟ้อง ทุกข์ร้อนของคุณได้

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 พ.ย. 2566 (กรอปปาย)

Media Value:

ปีที่	-
ฉบับที่	27066
หน้า	13(ซ้าย)
คลิป	สี่สี่
Circulation	500,000
Column Inch	34.82
Ad Rate	1,800
Ad Value	62,676
PR Value	188,028



สร้างฝาย... รัฐพล ตระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคมเป็นประธานในการสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam) และจัดทำแนวกันไฟป่า ณ บริเวณในพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

จับสมุนนายทุนลอบตัดไม้กว่า 1 พันต้น

หลังจากได้รับแจ้งว่ามีนายทุนลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา บ้านชีลองเหนือ หมู่ 4 ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รอง ผวจ.รท.ผวจ.ชัยภูมิ สั่งการให้นายดุสิต กมลพาณิชย์ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้ จ.ชัยภูมิ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ส.ป.ก.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา และอุทยานแห่งชาติตาคลี ไปตรวจสอบจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า มีการลักลอบตัดไม้กว่า 1,000 ต้นในพื้นที่กว่า 100 ไร่ ตัดไม้มานานกว่า 2 เดือนแล้ว ล่าสุดวันที่ 18 พ.ย. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนำโดยนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รอง ผวจ.รท.ผวจ.ชัยภูมิ นายธงชัย โอฬารพัฒนาศัย ปลัดจังหวัดชัยภูมิ นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ นายดุสิต กมลพาณิชย์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ พ.ต.อ.สมิต นันทันภูมิตร ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ

ร่วมกันจับกุมนายรักมะณี แผงชัย อายุ 62 ปี อยู่หมู่ 7 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ พร้อมของกลางไม้ 64 ท่อน เลื่อยโซยนต์ 1 เครื่อง มีด 1 เล่ม โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต์ พ.ศ.2545 ฐานทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตฯลฯ ขณะที่นายรักมะณีกำลังยกไม้ท่อนขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ ไม่มีทะเบียน ตรวจสอบพบไม้เต็ง ไม้รัง ไม้หวงห้าม ถูกตัดทอนเป็นท่อนกระจัดกระจาย 6 ตอ ลักษณะไม้ใหม่สด ผู้ต้องหาสารภาพว่าเข้ามาตัดไม้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. ได้รับการจ้างจากนายธีระ วรรณพงศ์ อายุ 77 ปี นำไปจำหน่ายให้กับลานรับซื้อไม้ นายวิฑูรย์ พลเสนา พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชัย.6 (ภูแลนคา) นำเรื่องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชัยภูมิ ดำเนินคดีต่อไป.

อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน



อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสัญญา แก้วธรรมมานุกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปางและอุตรดิตถ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ตลอดจนส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีและถวายจตุปัจจัย เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม



สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๒๔,๙๙๙ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน).

อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566



เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมป่าไม้ ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนายบรรณรักษ์ ศรีมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสัญญา แก้วธรรมานุกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปางและอุตรดิตถ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ตลอดจนจนส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีและถวายจตุปัจจัย เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม

สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,124,999 บาท

กรมป่าไม้ประกอบพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อทอดถวายยังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมป่าไม้ นำโดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานนำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ได้นำไปทอดถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยพระราชเชมมาร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นผู้ครองผ้าพระกฐิน มีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินดังกล่าว ทั้งนี้ มียอดร่วมทำบุญและสมทบทุนถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อถวายจัดปัจจัยบำรุงพระพุทธศาสนา และบูรณะพระอาราม และทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๔,๙๙๙ บาท



วัดพระบาทมิ่งเมืองนั้น มาจากสองวัดรวมกัน ได้แก่ วัดพระบาท และวัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ห่างกันเพียงมีถนนกั้นเท่านั้น วัดพระบาทเป็นวัดของพระยาอุปราชหรือเจ้าหอหน้า ส่วนวัดมิ่งเมืองเป็นวัดของเจ้าผู้ครองนครแพร่ เมื่อเมืองนครแพร่ถูกล้อมเลิกระบบเจ้าผู้ครองนคร วัดทั้งสองก็ถูกทอดทิ้งอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก กระทั่งคณะกรรมการจังหวัดเห็นสมควรรวมสองวัดเข้าด้วยกัน ให้ชื่อว่า วัดพระบาทมิ่งเมือง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ วัดพระบาทมิ่งเมือง ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร”



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อทอดถวายยังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมป่าไม้ นำโดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานนำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ได้นำไปทอดถวายยังที่ชุมชนสงฆ์ ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยพระราชเชมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นผู้ครองผ้าพระกฐิน มีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินดังกล่าว ทั้งนี้ มียอดร่วมทำบุญและสมทบทุนถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อถวายจุดปัจจัยบำรุงพระพุทธศาสนา และบูรณะพระอาราม และทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๔,๙๙๙ บาท



วัดพระบาทมิ่งเมืองนั้น มาจากสองวัดรวมกัน ได้แก่ วัดพระบาท และวัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ห่างกันเพียงมีถนนกั้นเท่านั้น วัดพระบาทเป็นวัดของพระยาอุปราชหรือเจ้าหอหน้า ส่วนวัดมิ่งเมืองเป็นวัดของเจ้าผู้ครองนครแพร่ เมื่อเมืองนครแพร่ถูกล้มเลิกระบบเจ้าผู้ครองนคร วัดทั้งสองก็ถูกทอดทิ้งอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก กระทั่งคณะกรรมการจังหวัดเห็นสมควรรวมสองวัดเข้าด้วยกัน ให้ชื่อว่า วัดพระบาทมิ่งเมือง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ วัดพระบาทมิ่งเมือง ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร”

ซีพีเอฟ-อ.พัฒนานิคม- กรมป่าไม้สานต่อ พื้นที่"ป่าต้นน้ำ" เขาพระยาเดินธง



ซีพีเอฟร่วมอำเภอพัฒนานิคม กรมป่าไม้ และชุมชน ผนึกกำลังสานต่อพื้นที่"ป่าต้นน้ำ" เขาพระยาเดินธง เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงแล้ง พร้อมทำแนวตรวจการป้องกันไฟป่า



รายงานข่าวจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เผยว่า ได้ร่วมกับ กรมป่าไม้ และชุมชนรอบพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธง รวมพลังสานต่อความมุ่งมั่นอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ "โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" เข้าสู่ปีที่ ๘

ทั้งนี้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำลำธาร ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ๔ ฝาย เพื่อกักเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงแล้ง และทำแนวตรวจการป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๔๐๐ เมตร เป็นกิจกรรมครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๖๖

ได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐพล ชูระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมทำฝายชะลอน้ำ กับจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต่าง ๆ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ชุมชน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ คณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๐๐ คน โดยมีนายบัญชา ขาวเมื่อน้อย ผู้อำนวยการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธาน คณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง พร้อมชุมชน ให้การต้อนรับ



ดร.รัฐพล ชูระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวว่า ขอขอบคุณซีพีเอฟและพนักงานจิตอาสาทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ถือว่ามีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่น่าอยู่ อยากเห็นโครงการฯ ดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ เราได้เห็นโครงการปลูกป่าเกิดขึ้นมากมาย แต่การดูแล รักษา และฟื้นฟูยังมีไม่มาก จึงขอชื่นชมบริษัทฯ และพนักงานที่เข้ามาทำโครงการนี้ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ และสร้างระบบนิเวศที่ดีในพื้นที่ เช่นกิจกรรมในวันนี้ที่ได้ช่วยกันทำฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวดินในพื้นที่ สัตว์มีแหล่งน้ำที่ใช้กิน และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ทำให้เขาพระยาเดินธงเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยมือของเรา

ด้านนายบัญชา ขาวเมื่อน้อย ผู้อำนวยการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธานคณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง กล่าวว่า ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งดิน น้ำ อากาศ และป่าไม้ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำที่เป็นต้นทางของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

โดยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่รวม 7,000 ไร่ และมีเป้าหมายขยายพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมอีก 5,000 ไร่ในระยะต่อไป สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แล้ง ผลกระทบจากเอลนีโญและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มเติมจากฝายเดิมเพื่อกักเก็บน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นของผิวดิน และซ่อมเส้นทางตรวจการ สร้างแนวป้องกันไฟป่าที่อาจจะเข้ามาสร้างความเสียหายได้

"ความร่วมมือ 3 ประสาน ระหว่าง ซีพีเอฟ กรมป่าไม้ และชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ทำให้ในวันนี้ ผืนป่าเขาพระยาเดินธง เป็นผืนป่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนจากดัชนีหลายด้าน อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ เช่น ผีเสื้อ เห็ดรา เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เป็นแหล่งน้ำของสัตว์ที่เข้ามาอาศัย เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่า ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของดิน เพิ่มปริมาณน้ำของแหล่งน้ำหลักใน

พื้นที่ จากการที่เราอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ช่วยให้มีน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และน้ำที่ไหลไปยังแหล่งน้ำของชุมชนได้ใช้อุปโภคบริโภค "นายบัญชา กล่าว

นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และหัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธง สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กล่าวว่า นโยบายของภาครัฐ มีเป้าหมายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

ที่ผ่านมา ภาคเอกชนมีบทบาทและมีศักยภาพสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว เห็นได้จากโครงการซีพีเอฟ รัชนีเวช ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นต้นแบบของความสำเร็จที่เกิดจากความมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยแล้ว การดูแลป่าต้นน้ำยังทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า พื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำลำธาร ช่วยกักเก็บน้ำในดิน และช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำหลักในพื้นที่

อำเภอพัฒนานิคม ซีพีเอฟ กรมป่าไม้ และชุมชน สานต่อความมุ่งมั่นฟื้นฟู "ป่าต้นน้ำ"



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กรมป่าไม้ และชุมชนรอบพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธง รวมพลังสานต่อความมุ่งมั่นอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ "โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" เข้าสู่ปีที่ ๘ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย พื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำลำธาร ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ๔ ฝาย เพื่อกักเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงแล้ง และทำแนวตรวจการป้องกันไฟป่า ระยะทาง ๔๐๐ เมตร เป็นกิจกรรมครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐพล จุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมทำฝายชะลอน้ำ กับจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต่างๆ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ชุมชน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ คณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน โดยมีคุณบัญชา ชาวเมืองน้อย ผู้อำนวยการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง คุณถนอมพงษ์ สังข์ธูป ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และหัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) พร้อมชุมชน ให้การต้อนรับ

ดร.รัฐพล จุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวว่า ขอขอบคุณซีพีเอฟและพนักงานจิตอาสาทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๘ แล้ว ถือว่ามีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่น่าอยู่ อยากเห็นโครงการฯดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ เราได้เห็นโครงการปลูกป่าเกิดขึ้นมากมาย แต่การดูแล รักษา และฟื้นฟูยังมีไม่มาก จึงขอชื่นชมบริษัทฯและพนักงานที่เข้ามาทำโครงการนี้ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ และสร้างระบบนิเวศที่ดี

ในพื้นที่ เช่นกิจกรรมในวันนี้ ชื่นใจที่ได้เห็นทุกคนมาช่วยกันทำฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวดินในพื้นที่ สัตว์มีแหล่งน้ำที่ใช้กิน และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ทำให้เขาพระยาเดินธงเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยมือของพวกเรา

ด้านคุณบัญชา ขาวเมื่อน้อย ผู้อำนวยการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการซีพีเอฟ รัชนีเวช ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง กล่าวว่า ซีพีเอฟ

ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งดิน น้ำ อากาศ และป่าไม้ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำที่เป็นต้นทางของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่รวม ๗,๐๐๐ ไร่ และมีเป้าหมายขยายพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมอีก ๕,๐๐๐ ไร่ในระยะต่อไป สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แล้ง ผลกระทบจากเอลนีโญและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มเติมจากฝายเดิมเพื่อกักเก็บน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นของผิวดิน และซ่อมเส้นทางตรวจการ สร้างแนวป้องกันไฟป่าที่อาจจะเข้ามาสร้างความเสียหายได้

"ความร่วมมือ ๓ ประสาน ระหว่าง ซีพีเอฟ กรมป่าไม้ และชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ทำให้ในวันนี้ ผืนป่าเขาพระยาเดินธง เป็นผืนป่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนจากดัชนีหลายด้าน อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ เช่น ผีเสื้อ เทีตรา เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เป็นแหล่งน้ำของสัตว์ที่เข้ามาอาศัย เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่า ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของดิน เพิ่มปริมาณน้ำของแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ จากการที่เราอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ช่วยให้มีน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และน้ำที่ไหลไปยังแหล่งน้ำของชุมชนได้ใช้อุปโภคบริโภค "นายบัญชา กล่าว

คุณณอมพงษ์ สังข์ชู ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และหัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) กล่าวว่า นโยบายของภาครัฐ มีเป้าหมายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา ภาคเอกชนมีบทบาทและมีศักยภาพสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว เห็นได้จากโครงการซีพีเอฟ รัชนีเวช ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นต้นแบบของความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือ ๓ ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยแล้ว การดูแลป่าต้นน้ำยังทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำลำธาร ช่วยกักเก็บน้ำในดิน และช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ด้วย./

อำเภอพัฒนานิคม ร่วมกันสร้างความสมดุลของธรรมชาติด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ



เมื่อวันนี้ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายรัฐพล ชูระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานในการสร้างฝายชะลอน้ำ(Check Dam)และจัดทำแนวกันไฟป่า ณ บริเวณในพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธง บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) กรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย



ทั้งนี้การจัดทำฝายชะลอน้ำ(Check Dam)ก็เพื่อเป็นการทำให้เกิดการชะลอการไหลของน้ำ จะเกิดความสมดุลย์ของธรรมชาติ เป็นการฟื้นฟูสภาพพระบบนิเวศน์ของป่าและสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งวันนี้จัดทำทั้งหมด ๔ ฝาย

อำเภอพัฒนานิคม ซีพีเอฟ กรมป่าไม้ และชุมชน สานต่อความมุ่งมั่นฟื้นฟู "ป่าต้นน้ำ" เขาพระยาเดินธง



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กรมป่าไม้ และชุมชนรอบพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธง ร่วมพลังสานต่อความมุ่งมั่นอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ "โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" เข้าสู่ปีที่ ๘ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำลำธาร ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ๔ ฝาย เพื่อกักเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงแล้ง และทำแนวตรวจการป้องกันไฟป่าระยะทาง ๔๐๐ เมตร เป็นกิจกรรมครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐพล ชูระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมทำฝายชะลอน้ำ กับจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต่างๆ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ชุมชน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ คณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน โดยมีนายบัญชา ขาวเมื่อน้อย ผู้อำนวยการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง นายถนอมพงษ์ สังข์รูป ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และหัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) พร้อมชุมชน ให้การต้อนรับ

ดร.รัฐพล ชูระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวว่า ขอขอบคุณซีพีเอฟและพนักงานจิตอาสาทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีๆ แล้ว ถือว่ามีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่น่าอยู่ อยากเห็นโครงการฯดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ เราได้เห็นโครงการปลูกป่าเกิดขึ้นมากมาย แต่การดูแล รักษา และฟื้นฟูยังมีไม่มาก จึงขอชื่นชมบริษัทฯและพนักงานที่เข้ามาทำโครงการนี้ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ และสร้างระบบนิเวศที่ดีในพื้นที่ เช่นกิจกรรมในวันนี้ ชื่นใจที่ได้เห็นทุกคนมาช่วยกันทำฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวดินในพื้นที่ สัตว์มีแหล่งน้ำที่ใช้กิน และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ทำให้เขาพระยาเดินธงเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยมือของเรา

ด้านนายบัญชา ขาวเมื่อน้อย ผู้อำนวยการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง กล่าวว่า ซีพีเอฟตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งดิน น้ำ อากาศ และป่าไม้ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำที่เป็นต้นทางของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่รวม ๗,๐๐๐ ไร่ และมีเป้าหมายขยายพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมอีก ๕,๐๐๐ ไร่ในระยะต่อไป สำหรับ

กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แล้ง ผลกระทบจากเอลนีโญและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มเติมจากฝายเดิมเพื่อกักเก็บน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นของผิวดิน และซ่อมเส้นทางตรวจการ สร้างแนวป้องกันไฟป่าที่อาจจะเข้ามาสร้างความเสียหายได้

"ความร่วมมือ ๓ ประสาน ระหว่าง ซีพีเอฟ กรมป่าไม้ และชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ทำให้ในวันนี้ ฝายป่าเขาพระยาเดินธง เป็นฝายป่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนจากดัชนีหลายด้าน อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ เช่น ผีเสื้อ เห็ดรา เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เป็นแหล่งน้ำของสัตว์ที่เข้ามาอาศัย เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่า ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของดิน เพิ่มปริมาณน้ำของแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ จากการที่เราอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ช่วยให้มีน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และน้ำที่ไหลไปยังแหล่งน้ำของชุมชนได้ใช้อุปโภคบริโภค "นายบัญชา กล่าว

นายถนอมพงษ์ สังข์รูป ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และหัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธง สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) กล่าวว่า นโยบายของภาครัฐ มีเป้าหมายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งที่ผ่านมา ภาคเอกชนมีบทบาทและมีศักยภาพสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว เห็นได้จากโครงการซีพีเอฟ รัชนีเขต ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นต้นแบบของความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือ ๓ ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยแล้ว การดูแลป่าต้นน้ำยังทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำลำธาร ช่วยกักเก็บน้ำในดิน และช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ด้วย./



ดีเอสไอบุกจับขบวนการมอดไม้ ลอบตัดไม้ขนาดใหญ่กลางเกาะภูเก็ต



ดีเอสไอบุกจับขบวนการมอดไม้ ลอบตัดไม้ขนาดใหญ่กลางเกาะภูเก็ต ตรวจสอบพบเป็นไม้หวงห้าม ๖ ต้น แปรรูปกลางป่าเตรียมขนย้ายออกนอกพื้นที่ สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าต้นน้ำ

ลักลอบตัดไม้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำโดย พ.ต.ต.นิมิตร พรหมมา รองผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ ๔๙/๒๕๖๔ ลงพื้นที่ ตรวจสอบอาคารสร้างถาวร บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ในบริเวณ ซอยบางมาเหลา ๑๑ ม. ๗ ตำบลสาคร อำเภอดงใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ปรากฏว่าพบไม้แปรรูปซุกซ่อนอยู่ข้างทาง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นพิสูจน์ทราบพื้นที่พบว่า มีขบวนการตัดไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไม้ป่าดิบชื้น ไม้หวงห้าม จำนวน ๖ ต้น จากลักษณะการแปรรูปน่าจะมีส่วนร่วมกระทำความผิดหลายรายและน่าจะเชื่อว่าเป็นการกระทำการเป็นขบวนการการทำลายต้นไม้อาจจะมีนายทุนอยู่เบื้องหลังในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กองทัพเรือใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงของพื้นที่

ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยว่า ดีเอสไอรับคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ไว้เป็นคดีพิเศษ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ เป็นการละเมิดสิทธิสาธารณะ สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรต้นน้ำในเกาะภูเก็ต ถือเป็นกระทำที่ออกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงจะต้องสืบสวนสอบสวนเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

ชาวบ้านแห่งจอสวนปาล์มน้ำมันหมดสัมปทาน กรมป่าไม้แจงยังไม่มียุทธศาสตร์



วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๖ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ได้มีกลุ่มมวลชน ผู้เรียกร้องที่ดินทำกิน จ.กระบี่ และชาวบ้านในพื้นที่ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เข้าจับจองพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน สร้างเพิงพักชั่วคราว มุงด้วยผ้าฝ้าย กระจายตาม จุดต่างๆ ภายในสวนปาล์ม เอกชนรายหนึ่ง พื้นที่ หมู่ที่ ๙ , ๑๐ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ที่อายุสัมปทานสิ้นสุดในวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๖ ที่ผ่านมา พื้นที่กว่า ๗,๒๕๐ ไร่ บางกลุ่มได้มีการจับจองพื้นที่ โดยนับจำนวนต้นปาล์ม น้ำมัน รายละ ๒๐๐ ต้น หรือประมาณ ๑๐ ไร่ ปักหลักทำเครื่องหมายไว้ โดยมีอดีตผู้นำชุมชน เป็นแกนนำ นำกลุ่มชาวบ้านเข้าจองพื้นที่ โดยมีการปล่อยข่าวว่า หลังจากหมดอายุสัมปทาน กรมป่าไม้ จะไม่ต่อสัญญาให้กับบริษัทนิวนิว จำกัด อีก โดยเปิดให้ชาวบ้าน เข้าพื้นที่แทน รายละ ๑๐ ไร่ ทำให้มีชาวบ้านในพื้นที่เข้าจองพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงพื้นที่กันเกิดขึ้น

นายสุเทพ ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ก่อนหมดอายุสัมปทานเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๖ ที่ผ่านมา มีข่าวลือว่า หลังจากบริษัทเอกชนหมดอายุสัมปทาน กรมป่าไม้ จะจัดสรรที่ดินให้ชาวบ้านเช่าทำประโยชน์ รายละ ๑๐ ไร่ ทำให้มีชาวบ้านจากในพื้นที่ อำเภอปลายพระยา และใกล้เคียง และกลุ่มผู้เรียกร้องทำกิน เข้าจับจองพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก มีกลุ่มบุคคลเรียกเก็บค่าดำเนินการ รายละ ๑๐๐๐ - ๒๐๐๐ บาท ทำให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงพื้นที่กันเกิดขึ้น มีการทะเลาะวิวาทกัน จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชี้แจงกับชาวบ้านว่า พื้นที่สวนปาล์ม น้ำมันดังกล่าว มีการต่ออนุญาตสัมปทานหรือไม่ หากไม่อนุญาตต่ออายุสัมปทาน จะนำมาจัดให้ชาวบ้านเช่าตามที่มีข่าวหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้เกิดความไม่สงบขึ้น

นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการต่ออนุญาตสัมปทานตามที่บริษัท ยูนิวนิว จำกัด ยื่นขอเสนอไปยังกรมป่า โดยล่าสุดกรมป่าไม้ได้สั่งการให้สำนักบริหารจัดการป่าไม้ ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตสัมปทานถูกต้องหรือไม่ มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่ และขณะนี้กรมป่าไม้ยังไม่มียุทธศาสตร์ให้ชาวบ้านเช่าพื้นที่รายละ ๑๐ ไร่ จึงขอเตือนประชาชนอย่างหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการเปิดให้ชาวบ้านลงชื่อยื่นเอกสารเข้าขายเป็นการหลอกลวง

ดีเอสไอ-ทร.-ป่าไม้พบขบวนการรุกป่าสงวนบางขุน ไค้ไม้ใหม่ คาคมีนายทุนอยู่เบื้องหลัง



ดีเอสไอ-ทร.-ป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสร้างถาวร บุกรุกป่าสงวนบางขุน พบไม้แปรรูปซุกซ่อนอยู่ข้างทาง คาคทำเป็นขบวนการ มีนายทุนอยู่เบื้องหลัง

สำนักข่าวอิสรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๖ หน่วยปฏิบัติการ ต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง๕๕๑ (นป.สอ.รฝ.๕๕๑) รายงานต่อ พลเรือโทสุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ว่า เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ขณะที่กำลังจากหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๕๕๑ นายทหารพระธรรมนูญกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ (จน.บก.ทรภ.๓) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ภก ๑ ถกลาง และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม นำโดย พันตำรวจตรีนิมิตร พรหมมา รองผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ ๔๙/๒๕๖๔ ลงพื้นที่ ตรวจสอบอาคารสร้างถาวร บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขุน ในบริเวณ ซอยบางมาเหลา ๑๑ ม. ๗ ตำบลสาคร อำเภอดกลาง จังหวัดภูเก็ต ปรากฏว่าพบไม้แปรรูปซุกซ่อนอยู่ข้างทาง

คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจค้นพิสูจน์ทราบพื้นที่พบว่า มีขบวนการตัดไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นไม้ป่าดิบชื้น ไม้หวงห้าม จำนวน ๖ ตัน จากลักษณะการแปรรูปน่าจะมีผู้ร่วมกระทำความผิดหลายรายและน่าจะเชื่อว่าเป็นการกระทำการเป็นขบวนการการทำลายต้นไม้อาจจะมีนายทุนอยู่เบื้องหลังจากตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขุนซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กองทัพเรือใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงของพื้นที่ เพื่อปกป้องคุ้มครองสนามบินนานาชาติภูเก็ต เพื่อเพื่อปกป้องคุ้มครองจังหวัดภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก และเขตเศรษฐกิจพิเศษในน่านน้ำอันดามัน

ร้อยตำรวจเอกปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขุน ไร่เป็นคดีพิเศษ เต็มพื้นที่ ซึ่งหน้าที่พนักงานสอบสวนจะต้องพิสูจน์ความผิดของผู้บุกรุกพื้นที่ และเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่จะต้องทำความจริงให้ปรากฏว่ามีใคร ผู้ใด กระทำ ความผิดบุกรุกพื้นที่ทำลายทรัพยากรของประเทศบ้าง ป่าบางขุนเป็นพื้นที่ความมั่นคง ที่เป็นของคนไทยทุกคน มี อาจที่จะยกให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของได้ การพบการกระทำผิดในการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ เป็นการ ละเมิดสิทธิสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สร้างความเสียหายต่อ ทรัพยากรต้นน้ำที่สำคัญอันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบนเกาะภูเก็ต ถือเป็นกระทำที่ออกอาจไม่เกรง กลัวกฎหมาย จึงจะต้องสืบสวนสอบสวนเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป